



รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

จัดทำโดย งานนโยบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มีนาคม 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	Output	Outcome	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์	1. เพื่อติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 2. เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์	1. ติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ ปีละ 2 ครั้ง 2. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ในปี ต่อไป	1.รายงานการประเมินตนเองแผนกลยุทธ์ 2. รายงานผลการประเมินแผนกลยุทธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	3,000	ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ โดยจัดโครงการขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 พบว่า ตัวชี้วัดที่ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 54.35
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์	1 เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2 เพื่อนำผลการประเมินการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1. ทำให้ดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะฯเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 2. ทำให้ดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะฯไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1. มีแนวทงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่สะดวกและชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	2,000	ยังไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ในไตรมาส 3

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	Output	Outcome	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ	1. ได้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง 2. มีการนำผลการประเมินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	1. ความเสี่ยงของคณะลดลง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	3,000	ดำเนินการจัดทำแผนควบคุม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 และอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 และ 12 เดือน
กิจกรรม รายงานค่าใช้จ่ายน้ำมันรถตู้ ปี 2565 แสดงเป็นรายเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านค่าใช้จ่ายน้ำมันรถตู้ ให้มีประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านค่าใช้จ่ายน้ำมันรถตู้ ให้มีประสิทธิภาพ	นำวางแผนการใช้จ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	ได้จัดทำรายงานรายงานค่าใช้จ่ายน้ำมันรถตู้ ปี 2565 แสดงเป็นรายเดือนทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
กิจกรรม รายงานค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหายและค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี 2565 แสดงเป็นรายเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหายและค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหายและค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ	นำวางแผนการใช้จ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	ได้จัดทำรายงานค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหายและค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี 2565 แสดงเป็นรายเดือนทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
กิจกรรม รายงานวัสดุคงเหลือ ปี 2565 แสดงเป็นรายเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านวัสดุคงเหลือ ให้มีประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการดำเนินงานด้านวัสดุคงเหลือ ให้มีประสิทธิภาพ	นำวางแผนการใช้จ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	ได้จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ ปี 2565 แสดงเป็นรายเดือนในที่ประชุมทุกเดือนคณะกรรมการประจำ

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	Output	Outcome	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม รายการค่าถ่ายเอกสารปี 2565 แสดงเป็นรายเดือนในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานค่าถ่ายเอกสารให้มีประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการดำเนินงานค่าถ่ายเอกสารให้มีประสิทธิภาพ	นำวางแผนการใช้จ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	ได้จัดทำรายการค่าถ่ายเอกสารปี 2565 แสดงเป็นรายเดือนทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
กิจกรรม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 แสดงเป็นรายเดือนในที่ประชุม คณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิภาพ	นำวางแผนการใช้จ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 แสดงเป็นรายเดือนทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
กิจกรรม แจ้งโครงการที่ต้องขออนุมัติ/ดำเนินโครงการ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ	เพื่อควบคุม/ติดตามการดำเนินโครงการให้ มีประสิทธิภาพ	ได้ควบคุม/ติดตามการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ	นำวางแผนการใช้จ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง	0	ได้จัดทำรายงานโครงการที่ต้องขออนุมัติ/ดำเนินโครงการ ทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	เพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ	ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ	เล่ม SAR/CAR จำนวน 11 หลักสูตร	รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภุต เทียนหวาน	100,000	ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการทุกสิ้นปีการศึกษา และนำข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม